

ลำปางเตรียมจัดมหกรรมสมุนไพร

ลำปาง - ณ กาดนั้งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ผศ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กรศูนย์ลำปาง มธ.ศูนย์ลำปาง ดร.บุญเติม ปิงวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง นายไกรลาส กันทาแจ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มธ. ศูนย์ลำปาง ผู้ประสานงาน โครงการ ร่วมแสดงการเตรียมจัดการประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จ.ลำปาง และมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

น.ส.ดวงรัตน์กล่าวว่า อบจ.ลำปาง ร่วมกับมธ.ศูนย์ลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง กำหนดจัดการประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จ.ลำปาง และมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 ส.ค. 2566 นี้ ณ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Extend OPD

มุ่งสู่ Lampang Sandbox Wellness Center เพื่อเป็นต้นแบบ ร.พ.การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ชั้นเลิศ ในภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2567 จากยุทธศาสตร์ในแผนคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) เพื่อรองรับภารกิจ รพ.สต.และนโยบายด้านการสาธารณสุขของ อบจ.ลำปาง ในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนและการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยา

การจัดงานดังกล่าวซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในรูปแบบเวทีเสวนา และการจัดงานมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน การจัดแสดงนิทรรศการสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง การให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย การนวดไทย นวดดอกเสี้ยน การพอกเข้าและการพอกคางด้วยสมุนไพร การสัทยา การจ่ายยาสมุนไพรฯ

นอกจากนี้ ในงานมีการจัดจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้ประกอบการอีกมากมาย



เทศกาลสมุนไพร - น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง แสดงกำหนดจัดงานประชุมวิชาการสมุนไพรล้านนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จ.ลำปาง และมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 ส.ค. 2566 นี้ ณ มธ.ศูนย์ลำปาง

มติชนจัดใหญ่ตั้งเวที'รัฐ ลวง ลี้ก'23ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 12.00-16.30 น. ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ หนังสือพิมพ์มติชนจะจัดเวที "Talks for Thailand รัฐ ลวง ลี้ก" โดยมีวิทยากรแถวหน้าของประเทศไทยพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของประเทศไทยในด้านต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ เพื่อหาทางแก้ไข

สำหรับวิทยากรประกอบด้วย โหมโรง โดย นายคโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ จะขึ้นพูดปัญหาทางการเมือง ในหัวข้อ "การเมืองติดหล่ม" รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในหัวข้อ "เหลื่อม ล้า ลวง" นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี นครยะลา ขึ้นพูดปัญหาการกระจายอำนาจ ในหัวข้อ "กระจายอำนาจทะลุมิติ"

นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาที่จัดเป็นเวทีวาที โดย รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก และ รศ.สุชุม นवलสกุล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะขึ้นมากล่าวถึง

ปัญหาเชิงลึกของการเมืองและสังคมไทยในหัวข้อ "ลับ ลวง ล่อ การเมืองไทย"

สำหรับเวทีปิดท้ายเป็นการสัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในปัญหาความมั่นคง หัวข้อ "ความมั่นคงหลังทศ" ต่อด้วยสัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ ชงทอง จันทรางศุ อดีตคณบดีนิติศาสตร์ จุฬาฯ เกี่ยวกับปัญหาความยุติธรรมในหัวข้อ "ยุติ-ธรรม" โดยมี นายกุลพัทธ์ เพิ่มพูล (เอ็กซ์) และ อีอก จากรายการ เอ็กซ์ อีอก มติชนทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับการจัดเวที Talks for Thailand รัฐ ลวง ลี้ก ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 46 เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา โดยเห็นว่า ที่ผ่านมามีประเทศไทยมีปัญหามากมายเกิดขึ้น ปัญหาต่างๆ ควรนำมาเปิดเผย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยกำลังมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ารับบริหารประเทศ ในห้วงเวลานี้หากสามารถระดมปัญหาเป็นระบบ และนำเสนอทางออกได้อย่างชัดเจนแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมมานาน อาจได้รับการคลี่คลาย